

# ด่วนที่สุด

ที่ ขน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ถนนพรหมประเสริฐ ขน ๑๗๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท นายอำเภอสรรพยา นายอำเภอวัดสิงห์ นายอำเภอมนโธรมย์ นายอำเภอหันคา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ขน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๓๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ตามแนวทางที่จังหวัด กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการระบาด ระลอกใหม่ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้กระจายออกไปหลายพื้นที่ อย่างรวดเร็ว และยังมี การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นและระงับยับยั้งสถานการณ์ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดพิจารณาจัดการเรียนการสอน แบบ On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม หากมีความจำเป็น ที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเท่าที่จำเป็น และให้พิจารณา ร่วมกับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการดำเนินการ

๒. ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน แบบ On Site โดยผ่านการพิจารณาในข้อ ๑ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา เมื่อเจ้าหน้าที่ออกตรวจแล้วให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย

๓. ให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อหรือมีกลุ่มเสี่ยง ให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และอำเภอทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียน ในสังกัดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณที มนตรีวัต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๖๔๑-๖๓๘๐ โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๖๖๐๓